
บันทึกระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  1  ประจ าปี  2563   

วันที่  3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ผู้มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิละ  ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 พิละ  ผ่องใสศรี  
2 นายโนระชัย  พวงใบดี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  2 โนระชัย  พวงใบดี  
3 นายค ารุ่ง  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ค ารุ่ง  บุตรสุวรรณ์  
4 นายส่วน  เขียนจันทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  3 ส่วน  เขียนจันทา  
5 นายพัฒนา  แก้วฝ่าย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 พัฒนา  แก้วฝ่าย  
6 นางวิจิตรา   ท้าวมะลิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  4 วิจิตรา   ท้าวมะลิ  
7 นายสมชาย   สมิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 สมชาย   สมิตร  
8 นายอนันท์   ไชยตะวงค์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  6 อนันท์  ไชยตะวงค์  
9 นายสมยงค์   บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 สมยงค์  บุตรสุวรรณ์  

10 นายลอน   อุดทุม สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 ลอน   อุดทุม  
11 น.ส.สมพร   ทองเดช สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8 สมพร   ทองเดช  
12 นายถาวร  บุตรสุวรรณ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 ถาวร  บุตรสุวรรณ์  
13 นายอุทัย   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 อุทัย   ศรีสมัย  
14 นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 อัษฎาวุฒิ  ผ่องใสศรี  
15 นายทองสอน    อุ่นแก้ว สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  10 ทองสอน    อุ่นแก้ว  
16 นายค าสงกา   ศรีสมัย สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 ค าสงกา   ศรีสมัย  
17 นางเถวียน   ไชยโสดา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  11 เถวียน   ไชยโสดา  
18 นางค าพันธ์   มุงธิสาร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ค าพันธ์   มุงธิสาร  
19 นายศิวกร   กุลภา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  12 ศิวกร   กุลภา  
20 นายทินกร   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ทินกร   เข็มอุทา  
21 นายค าไป่   เข็มอุทา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  13 ค าไป่   เข็มอุทา  
22 นายสมถวิล  อินธิราช รองประธานสภา อบต. สมถวิล  อินธิราช  
23 นายถวิล    ช่วยรักษา ประธานสภา อบต. ถวิล    ชว่ยรักษา  
24 จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม เลขานุการสภา อบต. มานพ  สมบูรณ์พร้อม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ล าดับ ชื่อ – สุกล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพนม  บุญชาญ นายก อบต.โพนงาม พนม  บุญชาญ  
2 นายปฎิพล  ประชุมสุข รองนายก  อบต.โพนงาม ปฎิพล  ประชุมสุข  
3 นายชานนท์  บงบุตร รองนายก  อบต.โพนงาม ชานนท์  บงบุตร  
4 นายเกลียม   บุญชาญ เลขานุการ อบต.โพนงาม เกลียม  บุญชาญ  
5 นางสาวเพ็ญแข  ราชชมภู รองปลัด  อบต.โพนงาม เพ็ญแข  ราชชมภู  
6 นายวินิจ  ก้อนแพง ผอ.กองช่าง วินิจ  ก้อนแพง  
7 นายประวิทย์  จันทสิทธิ์ ผอ.กองการศึกษา ประวิทย์  จันทสิทธิ์  
8 นางศิริขวัญ  ใขค า นักวิเคราะห์นโยบายฯ ศิริขวัญ  ใขค า  
9 นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว ผอ.กองคลัง อาทิตยา  กิมเตียว  

10 จ.อ.พันธ์   สุพรรณ เจ้าพนักงานธุรการ พันธ์  สุพรรณ  
 

 
เปิดการประชุม     เวลา  09.30  น. 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ในเมื่อมาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ผมก็จะขอเปิดการ 
ประธานสภา อบต. ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่  

1  ประจ าปี  2563  วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ณ  ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  โดยมีระเบียบวาระ
การประชุมดังต่อไปนี้   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่อง  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
แล้วก็จะขออ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  
เรื่อง  เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจ าปี  2563  
อาศั ยอ านาจตามความในมาตรา   53  วรรคแรก  แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.
2537   ประกอบข้ อ   20 (1 ) ,  ข้ อ   22   แห่ ง ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.
2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  จึงประกาศเรียก
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  สมัยสามัญ  สมัยที่  
1  ประจ าปี  2563  ก าหนด  15  วัน  ตั้งแต่วันที่  1 – 15 
กุมภาพันธ์  2563  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนงาม  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  ประกาศ  ณ  วันที่  27  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563   
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ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ในระเบียบวาระที่  1  ก็ไม่มีนะครับ  ท่านเลขามขี้อราชการเรื่อง 
  ประธานสภา อบต.   อะไรที่จะเสนอหรือเปล่าครับเชิญครับ  
 

จ.ส.ต.มานพ   สมบูรณ์พร้อม  เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต า 
เลขานุการสภา อบต. บลโพนงาม   และหั วหน้ าส่ วนราชการ   สื บ เนื่ อ งมาจาก

คณะกรรมการเลือกตั้ง  ได้มีหนังสือถึงแนวทางในการปฏิบัติการ
เลือกตั้ง  การสรรหาคณะกรรมการในเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และมีหนังสือลงวันที่  12  มกราคม  พ.ศ.2563   
เรื่องระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562  ข้อ  231  ภายหลังระเบียบนี้
มีผลใช้บังคับใช้  ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหา
บุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยให้ด าเนินการตามหมวด  3  เจ้าพนักงานผู้ด าเนินการ
เลือกตั้ง  ส่วนที่  2  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้งตามข้อ 229  
คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงขอแจ้งแนวทางในการปฎิบัติในสรรหา
การเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามข้อ  231  ตาม
ระเบียบกระทรวงคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  ดังนี้  1.แจ้งก าหนดการในส่วน
หั วหน้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น   ได้ ด า เ นิ นการติ ดประกาศและ
ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการสรรหา  ในวันที่  27  มกราคม  
พ.ศ.2563  ในการประกาศรับสมัครก็ได้ติดประกาศไว้ที่หน้าส านัก  
อบต. และในวันที่  3  -  7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ก็ได้ประกาศ
รับสมัคร  กกต.อปท.  ตามข้อที่  34  วรรค  1 ส าหรับการสรรหา
และการรับสมัครนั้นผมเองก็จะเป็นผู้รับสมัครด้วยตนเองเมื่อ
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ส่งเรื่องให้กับ  กกต. เพ่ือให้  
กกต.  พิจารณาในสรรหาและก็แต่งตั้งต่อไป  ส่วนคุณสมบัตินั้นก็ใช้
เช่นเดียวกับการสรรหาสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับ
คณะสมบัติและลักษณะที่ต้องห้ามนั้นบุคคลที่จะมาเป็น  กกต.  นั้น
ต้องไม่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  ส่วนที่เป็นเลขาก็คือปลัด  ส าหรับผู้
ที่เป็น  กกต.  นั้นก็จะมีอยู่  3  ท่าน  ส าหรับคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ามก็ติดไว้ในกระดานให้ท่านไปดูนะครับ  หากมีผู้ใดสนใจและก็
ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้   และผมก็ขอน าเรียนไว้แค่เพียงเท่านี้ครับ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา   ครับก็ตามที่ท่านเลขา  ได้อธิบายเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางใน 
ประธานสภา อบต. การปฏิบัติในการรับสมัครบุคคลที่จะได้รับการคัดเลือกเป็น  กกต.  

เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนั้น  หากมีข้าราชการหรือประชาชนก็เชิญเข้า
ไปสมัครกับท่านปลัด  ซึ่งก็ได้ก าหนดในวันรับสมัครคือวันที่  3 – 7  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2562  เชิญท่านนายกครับ 

   

นายพนม  บุญชาญ   เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  ตลอดจนข้าราชการและ 
นายก  อบต. เจ้าหน้าที่ทุกคน  ก็หลังจากเลขาท่านเดิมได้สอบบรรจุ เป็น

ข้าราชการ  เลยท าให้ต าแหน่งเลขาคณะผู้บริหาร  ว่างลงและก็ได้ท า
การแต่งตั้งเลขาคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย  จึงขออนุญาตท่านเลขา
แนะน าตัวเชิญครับ   

 

นายเกลียม   บุญชาญ   เรียนท่านประธานสภา  ท่านปลัด  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
เลขานุการ นายก อบต.  กระผมนายเกลียม  บุญชาญ  ได้รับแต่งตั้งจากท่านนายก  ใน

ต าแหน่ งเลขานุการคณะผู้บริหาร  ได้รับแต่งตั้ ง ในวันที่   1  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ที่ผ่านมาก็ขอแนะน าตัวกับสมาชิกทุกท่าน
ด้วยนะครับขอบคุณครับ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ก็ขอต้อนรับท่านเลขาคนใหมน่ะครับ  ผ่านนะครับในระเบียบ 
 ประธานสภา อบต.   วาระท่ี  1 
 

ระเบียบวาระท่ี  2     เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
 

มติที่ประชุม    รับรอง  22 เสียง 
     ไม่รับรอง - เสียง 
     งดออกเสียง 1 เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ 
 

  3.1  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
  2562   
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ส าหรับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประธานสภา อบต.    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  เชิญท่านเจ้าหน้าที่แผนเชิญครับ 
 

นางศิริขวัญ   ใขค า   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
นักวิเคราะหน์โยบายฯ ส่วนต าบลโพนงาม  ตามหนังสือซักซ้อมแนวทางการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่  มท.0810.3/ว
6732  ลงวันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562  เนื้อหาตาม  (2)  
การติดตามและเมินผลแผนพัฒนาตามข้อ  29  (3)  และข้อ  30 
(5)  ของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  3  พ.ศ.2561  
ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน  ธันวาคม  ของทุก
ปี  กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอรายงานซึ่งได้จากการติดตามและเมินผล
แผน  ต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภา  ภายในเดือน  
ธันวาคม  ของทุกปีทั้งนี้สภาและคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  
สามารถจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาในการด าเนินงานได้ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือน  ธันวาคม  ก็
ได้และส าหรับรายเอียดละเอียดหรือเนื้อหา  ก็ได้แจกให้ทุกท่านไป
แล้วส าหรับรายงานผลการติดตามและเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปี  พ.ศ.2562  เนื้อหาที่ส าคัญก็จะมีอยู่  4  ส่วนด้วยกัน  
ส่วนที่   1  ก็จะเป็นเรื่องบทน า ความส าคัญของการติดตาม  
วัตถุประสงค์ขั้นตอนเครื่องมือและประโยชน์  ส่วนที่  2  ก็จะเป็น
การติดตาม  สรุปผลติดตาม  และการประเมินผลของปี  พ.ศ.2561  
และแนวทางการติดตามและประเมินผลประจ าปี  พ.ศ.2562  ใน
ส่วนที่  3  จะเป็นผลจากการวิเคราะห์การติดตามผลและการ
ประเมินผลของการติดตามและประเมินผลแผนตามแผนพัฒนา  ใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมาก็คือปี  พ.ศ.2562  และส่วนที่  4  ก็จะเป็น
การสรุปผล  ข้อสังเกตเสนอแนะที่ได้จากการติดตามในคราวต่อไป  
ส่วนภาคผนวกก็จะมีค าสั่ง  และผลการประเมินความพึงพอใจ  ที่เรา
ได้ท ากิจกรรมหรือการด าเนินการแต่ละโครงการในปีงบประมาณในปี 
2562  ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีภาพกิจกรรมตามแบบที่ได้เสนอต่อสภา
เพ่ือให้รับทราบขอบคุณค่ะ       

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยก็ทุกท่านน าไปพิจารณา  ทีเ่กี่ยวกับแผนหรือ 
ประธานสภา อบต.   การประเมินเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ  เนื้อหาสาระให้ไปอ่านที่หลัง 

เพ่ือความรวดเร็วมากขึ้น  เพราะต้องใช้เวลาในการอ่าน  และในการ
ประชุมครั้งต่อไปก็ให้น ามาซักถามหรือเสนอเกี่ยวกับข้อสงสัย  ถ้าไม่
เข้าใจหรือมีข้อผิดพลาดตรงไหน  มีท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการติดตามในเล่มนี้หรือเปล่าถ้าไม่มี 3.1  ผ่านนะครับ 

 

3.2  โครงการแข่งขั้นกีฬาต้านยาเสพติด  โพนงามเกมส์  
ประจ าปี 2563   
 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ส าหรับโครงการแข่งข้ันกีฬาต้านยาเสพติด  โพนงามเกมส์  ประจ าปี 
 ประธานสภา อบต.   2563  เชิญท่าน  ผอ.กองการศึกษา  เชิญครับ 
 

นายประวิทย์   จันทสิทธิ์   เรียนท่านประธานสภา  สมาชิกคณะผู้บริหารทุกท่านครับ  ส าหรับ 
ผอ.กองการศึกษา โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโพนงามเกมส์  ประจ าปี  2563  

ผมก็จะขอเสนอขั้นตอนในการปฏิบัติต่อสภา  แล้วก็จะขออนุญาตให้
สภาพิจารณาก่อน  เพ่ือจะได้น าผลจากการอนุมัติหรือจากการ
พิจารณาของสภา  ไปด าเนินการจัดการประชุมและก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานกับผู้น าหมู่บ้านในรอบที่  2  ต่อไปครับ  ส าหรับ
การจัดการแข่งขันกีฬาในปีนี้ก็เป็นครั้งที่  22  ส าหรับปีที่แล้ว  เราก็
ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันในวันที่  25 – 27  มกราคม  2562  
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ส าหรับการแข่งขันกีฬาก็จะมีด้วยกันทั้งหมด  5  ประเภทด้วยกัน  
คือ  1.ฟุตบอลชายอายุ  13   ปีขึ้นไป  7  คน  ภายในต าบล  2.
วอลเลย์บอลหญิง  3.เซปักตะกร้อชาย  4.เปตองชาย  และ5.เปตอง
หญิง   รวมแล้วทั้งหมดมี  10  ทีมด้วยกันประกอบไปด้วย  1.โพน
งามหมู่ที่  1  2.โพนงามหมู่ที่  2  3.ทีมบ้านดงเสียว  ทั้งสองหมู่
รวมกันเป็นหนึ่งทีมนะครับ  4.ทีมสองดงคือท่าแร่และดงมะกุ้ม     
5.ทีมดงสาร  6.ทีมเสาวัด  หมู่ที่  6  และหมู่ที่  12  รวมกันเป็น
หนึ่งทีม  7.ทีมชุมชนพัฒนา  8.ทีมเกษมสมบูรณ์หมู่ที่  9  9.คือทีม
โพนงามหมู่ที่  10  และสุดท้ายทีมที่  10.ทีมพลังใหม่หมู่ที่  11  
คือรายชื่อของทีมที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในปีที่แล้ว  และในปีนี้เรา
จะมีการด าเนินงานในช่วงไหนจะมีกีฬากี่ประเภทใดบ้าง  ผมก็ขอ
อนุญาตน าเรียนปรึกษาต่อสภาเพ่ือพิจารณา  ขอบคุณครับ 

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ท่านใดอยากจะเสนอเชิญเลยนะครับ  เกี่ยวกับการจัดการแข่งขัน 
ประธานสภา อบต. กีฬาต้านยาเสพติด  โพนงามเกมส์  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ในปีที่

แล้วเราก็ได้จัดในเดือน  มกราคม  ก็ขอให้ก าหนดเดือนและวันทีก่อน
นะครับ  แล้วค่อยไปดูเรื่องประเภทกีฬา ท่านใดจะเสนอวันไหน
เดือนอะไรเชิญครับ    

 

นายส่วน   เขียนจันทา   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  กระผมนายส่วน  เขียนจันทรา   
   ส.อบต.  หมู่ที่  3   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  3  ผมขอเสนอให้ 

จัดในเดือน  กุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นเดือนที่ไม่มีความร้อนมากนัก  หาก
จัดในเดือนถัดไปจะล าบากซ่ึงในความร้อนของอากาศนั้น  จะเป็นอุป
สรรค์ในการด าเนินงาน  และก็อยากให้เป็นวันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  
จะไม่ได้กระทบกับการเรียนของเด็กครับ  ผมก็ขออนุญาตน าเสนอ
แค่เพียงเท่านี้ครับ   

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ตามท่ีท่านส่วน  ไดเ้สนอมานั้นคือเดือน  กุมภาพันธ์  และท่านอ่ืน 
ประธานสภา อบต. และครับมีใครจะเสนอ  ถ้าไม่มีถือว่าการจัดการแข่งขันกีฬาคือเดือน  

กุมภาพันธ์  ต่อไปครับวันทีครับเชิญครับ 
 

นายทองสอน  อุ่นแกว้   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  ผมนายทองสอน  อุ่นแก้ว   
ส.อบต. หมู่ที่  10 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  10  ผมขอ

เสนอให้จัดภายในวันที  21 – 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ซึ่งตรง
กับวันศุกร์  เสาร์  อาทิตย์  พอดีครับ   

 

นายถวิล   ช่วยรักษา   มีท่านอ่ืนไหมครับ  ก็ถือว่าเป็นไปตามที่ท่านทองสอน  เสนอมา  
ประธานสภา อบต.  ตามนั้นนะครับประเภท  และส าหรับกีฬามี  5  ประเภท  มีท่านใด

เสนอที่จะเพ่ิมหรือลดหรือเปล่าครับ  ถ้าหากไม่มีท่านใดเสนอก็ให้ถือ
ว่ากีฬาที่จะจัดการแข่งขันในปีนี้ให้มี  5  ประเภทเหมือนเดิม  
ส าหรับกีฬาพ้ืนบ้านซึ่งเป็นกีฬาเสริมก็จะปรึกษากับทางผู้น าหมู่บ้าน
อีกครั้งหนึ่งในคราวประชุมถัดไป  และก็ขอฝากท่านประวิทย์  ให้รีบ 
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ไปด าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงาน  และให้เร่งจัดการ
ประชุมผู้น าหมู่บ้าน  เพราะว่าตอนนี้ก็ได้วันเวลาในการแข่งขันเป็นที่
เรียบร้อย  ก็อย่าให้ตรงกับวันที่มีการประชุมของก านันผู้ใหญ่บ้านนะ
ครับ  ซึ่งการจัดงานกีฬาเมื่อครั้งที่แล้วก็ตรงกับวันประชุมของท่าน  
ก็เลยท าให้การแข่งขันไม่ครึกครื้นเท่าที่ควร  ก็ให้ตรวจวันเวลากันอีก
ทีว่าผู้น าท่านได้ติดภารกิจอะไรหรือเปล่า  ส าหรับการแข่งขันที่ผ่าน
มาก็ติดปัญหาเกี่ยวกับเอกสารใบส่งรายชื่อนักกีฬา  แล้วก็เรื่องก็เรื่อง
อุปกรณ์กีฬา  มีท่านใดมีข้อสงสัยอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผ่านนะครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1 การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี  2564  ตาม 
ประธานสภา อบต. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.

2537  มาตรา  53  วรรค  4  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่  2)  พ.ศ.2554  ข้อ  11 (3)  และข้อ  21 ส่วนเรื่อง
รายละเอียดข้อกฎหมายก็เชิญท่านเลขาชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดเชิญครับ 

 

จ.ส.ต.มานพ  สมบูรณ์พร้อม  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
เลขานุการสภา อบต.   ในระเบียบวาระที่  4  เรื่อง  เสนอเพ่ือพิจารณา  ซึ่งเป็นการประชุม

สมัยแรกก็ต้องมีการก าหนดสมัยประชุม ว่าเราจะก าหนดในการจัด
ประชุมสภาทั้งหมดกี่สมัย  โดยอ้างตามพระราชบัญญัติการประชุม
สภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  และแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ระเบียบและข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน  ก็ขอกล่าวน าส าหรับการประชุม
สภานั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด  4  รูปแบบ  คือ  1.การประชุมสภา
สมัยแรก  ข้อ  2.การประชุมสามัญ  ข้อ  3.การประชุมวิสามัญ  ข้อ  
4.เป็นการประชุมสภาที่ไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่ได้เรียก
ประชุม  ในส่วนของการก าหนดการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ให้
สภาท้องถิ่นก าหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญ  ประจ าปีแต่ละ
สมัย  ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน  และให้
เริ่มก าหนดวันประชุมสมัยสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  และ
มีก าหนดกี่วันตามระเบียบข้อบัญญัติในการประชุมสภา  ตามข้อที่  
17   เมื่อที่ประชุมสภาได้มีมติแล้วให้ประธานสภา  ด าเนินการ
ประกาศของสภาแล้วก็ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ในหน้าส านักงาน  
อปท.  กรณีที่ ไม่ ได้ก าหนดประชุมสมัยสามัญประจ าปีไว้   ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในการประชุมสภา  หรือในการ
ประชุมสมัยสามัญก็ได้  อันนี้อ้างตามระเบียบข้องที่  21  ก็ได้มีการ
ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ระยะเวลาใน 
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การเริ่มต้นของการประชุมสมัยสามัญประจ าปี  ของแต่ละสมัยในปี
นั้นและในวันเริ่มประชุมของปีถัดไปและระยะเวลาของการประชุมสา
มัยสามัญ  ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรก
ของแต่ละปีโดยให้น าความในข้อ 11  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อ
สภาท้องถิ่นได้มีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการประกาศ
ของสภาท้องถิ่น พร้อมติดประกาศในที่เปิดเผยในหน้าส านักงาน  
อปท.  ตามที่ผมได้กล่าวมาในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดในสมัยประชุม
ประจ าปีไว้  เมื่อไม่ได้ก าหนดในการประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ในปีถัดไปหรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปี  หรือวันเริ่มสมัยการประชุมสามัญประจ าปี  ที่ก าหนดไว้
แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น น าปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่นสมัย
ประชุมสามัญประจ าปี   ก็มาดูระเบียบและข้อกฎหมายในมาตรา  
53  ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2  สมัย  หรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่เกิน  4  
สมัย  ในวันเริ่มประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นคนก าหนด  ในการก าหนดการประชุมสภาโดย
ก าหนดไว้ไม่เกิน  15  วัน  แต่จะมีการขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  ส าหรับการก าหนดสมัยการประชุม
สภานั้นก็เป็นอ านาจของสภาว่าจะก าหนดกี่สมัย  2  หรือ  4  สมัย
ก็แล้วแต่  ก็ขอน าเรียนไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ                       

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ก็ตามทีท่่านเลขาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  ได้ชี้แจง 
ประธานสภา อบต. เกี่ยวกับระเบียบการก าหนดสมัยประชุม  ในหนึ่งปีนั้นเราจะก าหนด

กี่สมัยโดยตามระเบียบแล้วจะต้องก าหนด  2  สมัย  แต่ไม่เกิน  4  
สมัย  ในหนึ่งปีและห่วงของเดือนนี้ได้มีการประชุมกันในเดือน  
กุมภาพันธ์  ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  1  เรา
จะต้องมีก าหนดสมัยประชุมสภา  ขอเป็นมติแรกก่อนนะครับมีท่าน
ใดจะเสนอไหมครับ  ว่าจะเอากี่สมัยเชิญครับ 

 

นายถาวร  บุตรสุวรรณ์   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  กระผมนายถาวร  บุตรสุวรรณ   
ส.อบต. หมู่ที่  9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  9  ขอเสนอ  

4  สมัยเหมือนเดิมครับ   
 

นายถวิล  ช่วยรักษา     ขอผู้รับรองสองท่าน 
 ประธานสภา อบต.  
 

นายสมชาย   สมิตร   ขออนุญาตท่านประธาน  ผมนายสมชาย  สมิตร  สมาชิกสภา  
  ส.อบต. หมู่ที่ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  6  ขอรับรองท่านถาวร  

บุตรสุวรรณ์ ครับ 
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นายทองสอน  อุ่นแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  กระผมนายทองสอน  อุ่นแก้ว  
ส.อบต. หมู่ที่  10  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  10  ผมขอ

รับรองท่านถาวร  บุตรสุวรรณ์  ที่เสนอจ านวน  4  สมัยครับ 
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   มีท่านอื่นอีกไหมครับ   ถ้าไม่มีมติก็เป็น  4  สมัย  เดือนแรกก าหนด 
ประธานสภา อบต. คือเดือน  กุมภาพันธ์  มีท่านใดจะเสนอไหมครับเกี่ยวกับการก าหนดเดือน

ที่ผ่านมาเราก็ได้ก าหนดการประชุมสภา  คือเดือน  กุมภาพันธ์  
พฤษภาคม  เดือนสิงหาคม  แล้วก็เดือนธันวาคม  ขอผู้เสนอครับ 

 

นางเถวียน  ไชยโสดา   เรียนท่านประธานสภา  คณะผู้บริหาร  ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา  
ส.อบต. หมู่ที่  11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  11  ขอเสนอ

สมัยประชุมสมัยสามัญประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน  4  
เดือน  คือเดือน  กุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และเดือน
ธันวาคม  ค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา     ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 ประธานสภา อบต.  
 

นายลอน   อุดทุม   เรียนท่านประธานสภา กระผมนายลอน  อุดทุม  สมาชิกสภา 
ส.อบต. หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  7  ขอรับรองท่านเถวียน  

ไชยโสดา  ครับ 
 

นางค าพันธ์   มุงธิสาร   เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนางค าพันธ์  มุงธิสาร  สมาชิกสภา 
ส.อบต. หมู่ที่  12  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมูที่  12  ขอรับรองท่านเถวียน  

ไชยโสดา ค่ะ   
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   มีท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีก็ให้เป็นมติตามเสนอตามท่ี 
ประธานสภา อบต. ท่านเถวียน  เสนอมามีการประชุมทั้งหมด  4  สมัย   คือเดือน  

กุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และเดือนธันวาคม  ต่อไปเป็นวัน
ครับจะเริ่มวันไหนเชิญครับ 

 

นายทองสอน   อุ่นแก้ว   ขออนุญาตท่านประธาน  ผมนายทองสอน  อุ่นแก้ว  สมาชิกสภา 
ส.อบต. หมู่ที่  10 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  10  ขอเสนอวันที่  1 – 

15  ของแต่ละสมัยครับ 
 

นายถวิล  ช่วยรักษา     ขอผู้รับรองสองท่านครับ 
 ประธานสภา อบต. 
 

นายทินกร  เข็มอุทา   เรียนท่านประธาน  กระผมนายทินกร  เข็มอุทา  สมาชิกองค์การ 
ส.อบต. หมูที่  13 บริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  13  ขอรับรองท่านทองสอน   อุ่นแก้ว  ครับ   
 

นางเถวียน  ไชยโสดา   เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา  สมาชิกสภา  
ส.อบต. หมู่ที่  11 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  11  ขอรับรองท่านทองสอน  

อุ่นแก้ว  ค่ะ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา   ก็เป็นไปตามมติที่ประชุม  ไดอ้อกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการ 
ประธานสภา อบต.   ก าหนดวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 

ดังนี้  คือเดือน  กุมภาพันธ์  พฤษภาคม  สิงหาคม  และเดือน
ธันวาคม  และในการก าหนดวันที่คือตั้งแต่วันที่  1 – 15 ของการ
ประชุมแต่ละสมัย  ยังมีท่านใดสงสัยในวาระท่ี  4  ไหมครับ  หากไม่
มีผ่านนะครับ 

 

ระเบียบวาระที่  5      เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี)   
 

นายถวิล   ช่วยรักษา   ครับก็มาอยู่ในระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  อื่นๆ  หากมีท่านใดที่จะ 
 ประธานสภา อบต.   เสนอเรื่องอะไรก็ขอเชิญเลยนะครับ   
  

นายทองสอน  อุ่นแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานครับ  ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้กองช่างทราบ  คือ 
ส.อบต. หมู่ที่ 10 ในตอนนี้ช่างก็ได้ลงพ้ืนที่ในการก่อสร้างแล้ว  คือเส้นบ้านนางทอง  -  

บ้านนางค านาง  ส าหรับพ้ืนที่ในการก่อสร้างชาวบ้านก็ไม่ได้คัดค้าน
แล้ว  เมื่อวานผมได้ไปสอบถามมาเป็นที่เรียบร้อย  ส าหรับเรื่องการ
ก่อสร้างบริเวณบ้าน  ผอ.จ ารัส  ผมก็ดูให้ทุกวันและอีกเรื่องหนึ่ง
ไฟฟ้าที่ท่านไปซ่อมในวันนั้นไม่ติด  อีกจุดหนึ่งข้างศูนย์เด็กก็ไม่ติด  
แล้วฝากถามไปยังกองคลังครับ  ในเรื่องการจายขาดเงินสะสมใน
โครงการก่อสร้างถนนโพนงาม - ดงมะกุ้ม  ได้ด าเนินการถึงไหนแล้ว
ขอให้รีบเร่งหน่อยนะครับ 

 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว  เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกและคณะผู้บริหารค่ะ  ก็ขอ 
ผอ.กองคลัง รายงานการด าเนินงานยังอยู่ในขั้นตอนของราคากลาง  สะดุดอยู่ 

หนิดหนึ่งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ  ก็เลยมีความ
จ าเป็นต้องท าการแก้ไขเอกสาร  จริงๆ  แล้วห่วงการด าเนินงานจะ
อยู่ที่กองช่าง  เพราะว่าเป็นโครงการที่เกิน  2  ล้านบาท  และทาง
กองคลัง  ก็อาสาทีจ่ะช่วยดูในเรื่องการลงระบบอิเล็กทรอนิคส์  มีอยู่  
4 โครงการ  คือจะช่วยดูในการลงระบบลงให้ถูกต้อง  ซึ่ง  3  
โครงการหลัง  ทางกองช่าง  ก็จะสามารถด าเนินการเองได้  ก็ยากให้
เห็นใจทางกองช่าง  เพราะว่างานเยอะและนี้ก็เป็นงานใหม่ด้วยต้องมี
การลงระบบราคากลางในระบบ  อีจีพี  ในส่วนของเอกสารได้ตรวจดู
แล้วยังไม่เห็นมีค่า  K  แล้วก็เอกสารเกี่ยวกับกับอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการก็ต้องใช้เอกสารตัวนั้นด้วย  ก็
ขอรับปากกับสภาว่าจะลงไปดูให้อีกครั้งเพ่ือให้กองช่าง  ลงให้เสร็จ
ลงให้เป็นแล้วต้องมีความถูกต้องด้วย  แล้วก็เดือนนี้ยังมีอีกโครงการ
หนึ่งคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนาย
จีน –  สี่แยกโพนงาม - บ้านดงเสี่ยว  หมู่ที่  3  ยอดของงบประมาณ
อยู่ที่  2,102,00.-บาท  แล้วต้องขออนุญาตทางกองช่าง  ที่จะเข้า
ไปสอนเจ้าหน้าที่ๆ  รับผิดชอบในการลงระบบเพ่ือที่จะให้ทันต่อการ
ด าเนินงานและเพ่ือความถูกต้อง  ขอบคุณค่ะ   
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นายทองสอน   อุ่นแก้ว   ขออนุญาตท่านประธานครับ  และส าหรับในปีนี้คาดว่าจะได้ไหมครับ   
  ส.อบต. หมู่ที่ 10   ส าหรับโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จะด าเนินการให้แล้วเสร็จหรือ 
     เปล่าครับ 
 

นางสาวอาทิตยา  กิมเตียว    ขออนุญาตท่านประธาน  ก็ขอน าเรียนได้แน่นอนค่ะ  เพราะว่า 
ผอ.กองคลัง เอกสารได้มารอแล้ว  เหลือแค่ขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ได้น าเรียน  ก็

ต้องเห็นใจทางกองช่างด้วยเพราะว่าบุคลากรที่จะมารับผิดชอบใน
เรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ก าหนดว่าให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ  และตัวโครงการ
ทั้งหมดก็จะต้องเป็นไปตามแผนตามขั้นตอนค่ะ  ส าหรับโครงการนี้ที่
เกิน  5  แสน  แต่ไม่เกิน  20  ล้าน  ซึ่งจะต้องลงประกาศในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างแน่นอน  คือ  12  วัน  แล้วยังไม่รวมตัว
ประกาศพิจารณา  TOR  จะประมาณ  1  เดือน ถึงจะได้ลงงาน
จริงๆ  ก็จะเป็นช่วงเดือน  มีนาคม  ก็จะพยายามเร่งก็ขอน าเรียนต่อ
ที่ประชุมไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ 

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   เข้าใจนะครับท่านทองสอน   ที่  ผอ.กองคลัง  ได้อธิบายมาเกี่ยวกับ 
ประธานสภา อบต. การใช้จ่ายเงินซึ่งสะสม  ซึ่งเงินตัวนี้ที่เราจะน ามาพิจารณาในการ

ด าเนินโครงการแต่ละโครงการนั้น  จะต้องค านึงถึงประโยชน์และ
ความเดือนร้อนของประชาชน  จริงๆ  นะครับมีท่านอื่นอีกไหมครับ 

 

นางเถวียน    ไชยโสดา   เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนางเถวียน  ไชยโสดา  สมาชิกสภา 
    ส.อบต. หมู่ที่ 11   องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  11   อยากสอบถามไป 

ทางกองช่างค่ะ  ว่าเรื่องการก่อสร้างระบบประปาด าเนินการไปถึงไหน 
 

นายวินิจ   ก้อนแพง   เรียนท่านประธานสภา  ส าหรับเรื่องการก่อสร้างประปาก็ไดท้ าหนังสือ 
   ผอ.กองช่าง    ไปหาที่ดินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  รอเขาออกมารังวัดเขาก็ยังไม่แจ้ง 

มานะครับ  เราต้องรอขั้นตอนตัวนี้ก่อน  แล้วจึงให้เขาท า  นสร.ให้
แล้วถึงจะขออนุญาตสร้างได้  เรื่อการก่อสร้างถนนคอนกรีต  เราก็
ติดปัญหาอย่างที่คลังได้น าเรียนทุกท่าน  เพราะเกิดการเปลี่ยน
คณะกรรมการ  ส าหรับคณะกรรมการตรวจรับของเราต้องรับมาเพ่ิม
เดี่ยวนี้ก็ยังไม่ได้เลย  ก็ต้องเอาหมายเลขบัตรประชาชนเขามาลงใน
ระบบอีก  แล้วก็ประชาคมของหมู่บ้านอีกซึ่งจะต้องน าข้อมูลดังกล่าว
มาลงระบบให้เขา  คณะกรรมการก าหนดราคากลางก็เริ่มใหม่  
ส าหรับค่า  K  คือค่าปรับราคางานถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วท าที
หลังก็ได้ไม่มีปัญหา ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานนี้ผมก็จะเร่ง
ด าเนินการให้เร็วที่สุดครับ  ขอบคุณครับ 
 

นายอัษฎาวุฒิ   ผ่องใสศรี   เรียนท่านประธานครับ  ขออนุญาตพูดถึงคนดูแลน้ าประปา  หมู่ที่   
   ส.อบต. หมู่ที่  10 2  คือเรื่องของการท างาน  เมื่อวานผมพอดีผ่านไปแล้วก็เจอ

น้ าประปาล้นถัง  แล้วพบว่านายสุทธิศักดิ์  ผู้ดูแลน้ าประปาก าลัง  
ขุดระบายน้ าออกจากแปรงข้าวโพดเพราะว่าน้ าล้นเข้าท้วมแปลง
ข้าวโพดจะท าให้รากเน่านะครับ น้ าล้นถังประปาบ่อยมาก  



    -12- 
 

ตอนกลางคืนก็ล้น  4 – 5 ทุ้มก็ล้น  เมื่อวานด้วยเวลา  14 – 15  
นาฬิกาก็ล้นนะครับ  โทรหา  ผอ.กองช่าง  ผมพูดว่ากล่าวหรือ
ตักเตือนอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับหรือจะฟังแค่นายกอย่างเดียว  ผม
ก็ไม่เข้าใจในระบบการท างานหรือความคิดของบุคคลท่านนี้  ผมก็
อยากฝากทาง  ผอ.กองช่าง  ปรับทัศนคติของลูกน้องของท่านด้วย
นะครับ  แล้วก็อย่าให้ล้นบ่อยนักเพราะว่าจะท าให้เสียค่าไฟฟ้าโดย
เปล่าประโยชน์  ผมก็ขอน าเรียนไว้แค่เพียงเท่านี้ครับ   

 

นายทองสอน  อุ่นแก้ว   ขออนุญาตครับท่านประธาน  ก็เรื่องประปาอีกครับเพราะว่าเขาแจ้ง 
   ส.อบต. หมู่ที่ 10   ผมเมื่อวานนี้  ประปาในหมู่ท่ี  1  ท่อประปาแตกผู้ดูแลประปาได้น า 

ยางในรถมารัดไว้และชาวบ้านก็ถามท าไมไม่ตัดต่อแล้วท าการ
ซ่อมแซมให้เรียบร้อย  ก็ขอให้กองช่าง  ไปแก้ไขด้วยในบริเวณที่เขา
เทคอนกรีตนะครับ   

 

นายถวิล  ช่วยรักษา   ถ้าตามระเบียบแล้วนะครับ  ท่าน  ผอ.กองช่าง  ถ้าท่านได้ท าการว่า 
ประธานสภา อบต. กล่าวตักเตือนแล้ว  ยังไม่ท าตามหรือมีการโต้เถียงขอให้เสนอชื่อของ

ลูกน้องท่านมา  ผมจะเชิญเขาเข้าร่วมประชุม  ให้ท่านเสนอชื่อมา
เลยแล้วผมจะเชิญเขาเข้ามาตักเตือนแล้วถ้าผมเชิญแล้วครบ  3  
ครั้ง  ยังไม่เข้ามาร่วมประชุมบุคคลผู้นั้นถือว่าหมดสิทธิ์เลยนะครับ  
คือตามระเบียบแล้วสภาเรามีสิทธิ์ที่จะควบคุม  ลูกจ้าง  เจ้าหน้าที่  
และผู้บริหารนะครับ  ฟังให้ดีนะครับสภามีหน้าที่ควบคุม  ลูกจ้าง  
เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร  เอาเข้ามาเลยนะครับ  ผอ.กองช่าง  ถ้าไม่
เชื่อแล้วก็ให้ตัดออกจากการท างานไปเลยนะครับ  เรื่องนี้ไม่ต้องผ่าน
นายก  ก็ได้คือรายงานเข้าไปหานายอ าเภอเลย  หรือนายกได้ว่า
กล่าวตักเตือนแล้วยังไม่รู้เรื่องหรือไม่ปฏิบัติตาม  ก็ให้ส่งเรื่องเข้าไป
หานายอ าเภอไดเลย  แต่ก่อนเรายังไม่รู้ระเบียบตัวนี้นะครับเพ่ิง
ออกมาใหม่ระเบียบตัวนี้ไม่ต้องขึ้นถึงผู้ว่า  ซึ่งนายอ าเภอ  เป็นผู้
ควบคุมดูแลทุก  อบต.ในเขตพ้ืนที่  มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ 

 

นางสาวสมพร  ทองเดช เรียนท่านประธานสภา  ดิฉันนางสาวสมพร  ทองเดช  สมาชิกสภา 
    ส.อบต. หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม  หมู่ที่  8  ขอถามทาง  กองช่าง  

ที่จะไปท าประปา นัดกับชาวบ้านว่าหลังปีใหม่ชาวบ้านก็ถามท าไมยัง
ไม่เห็นเข้ามาท าอะไรเลย  ประปาจากบ้านนายสุทธิอาจ  - บ้านนาย
จักรพงษ์  ผ่องใสศรี  หลังจากการสอบถามก็รอมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้
ค าตอบเลยค่ะ 

 

นายวินิจ  ก้อนแพง เรียนท่านประธานสภา  ก็ได้คุยกันแล้วถ้าอาทิตย์นี้รถแบคโฮ  ที่ได้ 
  ผอ.กองช่าง ตกลงกับเขาไว้แล้ว  ถ้าเขายังไม่เข้าหน้างาน  ก็จะเปลี่ยนเจ้าใหม่  

มาท าแทนครับ  ผมก็จะเร่งให้เขาเข้าหน้างานภายในอาทิตย์นี้ครับ 
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นายถวิล  ช่วยรักษา ก็คงเข้าใจนะครับ  ท่านสมพร  คงไม่เกินอาทิตย์นี้ก็ยังอยู่ในห้วงของ 
 ประธานสภา อบต. การประชุมอยู่  ก็ขอให้ท่านสมพร  สอบถามไปเรื่อยๆ  ว่าติดขัดหรือ

ติดปัญหาตรงไหน  มีท่านอ่ืนอีกไหมครับ  หากไม่มีผมขอปิดประชุม
ครับ ขอบคุณครับ   

 

ปิดประชุม เวลา  11.43  น. 
 

 
จ.ส.ต.   มานพ    สมบูรณ์พร้อม  ผู้บันทึกรายงานการประชุม   ลงชื่อ   ถวิล      ช่วยรักษา  ผู้รับรอง 
           (มานพ    สมบูรณ์พร้อม)                                           (นายถวิล      ช่วยรักษา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  
ลงวันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 

    ลงชื่อ   เถวียน   ไชยโสดา       ลงชื่อ   ค าสงกา    ศรีสมัย 
            (นางเถวียน   ไชยโสดา)     (นายค าสงกา    ศรีสมัย) 

สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11    สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  11 
 
 

   ลงชื่อ  ค าพันธ์   มุงธิสาร        ลงชื่อ    สมพร   ทองเดช 
           (นางค าพันธ์   มุงธิสาร)     (นางสาวสมพร   ทองเดช) 

             สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  12       สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  8 
 

 
      ลงชื่อ    อุทัย    ศรีสมัย 
             (นายอุทัย    ศรีสมัย) 
            สมาชิก  ส.อบต.  หมู่  9 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


